



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



ครั้งที่ /2553

8 กันยายน 2553

**เกษตรฯ เร่งเครื่อง พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ ระดับจังหวัด เน้นเพิ่มพื้นที่ชลประทานเก็บน้ำต้นทุน
วางรูปแบบการใช้น้ำให้เหมาะสมกับชนิดพืชแต่ละพื้นที่ เพื่อยกระดับภาคการผลิต เพิ่มรายได้
เลี้ยงขยายผลทั่วประเทศหลังเกษตรกร 9 จังหวัดนำร่องตอบรับด้วยดี**

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำ สำหรับการเกษตรระดับจังหวัด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และระยอง ว่า จากการศึกษาหลายฝ่ายมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำที่อาจไม่เพียงพอต่อภาคเกษตรกรรมในอนาคต ประกอบกับการที่รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โดยในสาขาทรัพยากรน้ำและเกษตร ได้มอบหมายให้กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ด้วยการเร่งรัดจัดหาแหล่งน้ำให้ทั่วถึงและเพียงพอ และเพิ่มพื้นที่ชลประทานทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มปริมาณแหล่งน้ำต้นทุน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานทางการผลิตภาคเกษตร อีกทั้งเป็นการป้องกันและบรรเทาปัญหาจากอุทกภัยและภัยแล้ง พร้อมกับส่งเสริมการใช้น้ำประปาจากน้ำ ให้มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับชนิดพืช หรือสินค้าเกษตรที่สำคัญ รวมถึง การขยายระบบการกระจายน้ำในพื้นที่ชลประทานให้ ใช้น้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับภาคการเกษตรของประเทศ นั้น

กระทรวงเกษตรฯ จึงได้ ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ขึ้น โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อบูรณาการหน่วยงานในสังกัดระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการกำหนดแนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ ให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรโดยตรง โดยคำนึงถึงศักยภาพของพื้นที่ ความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญ รวมทั้งใช้พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นศูนย์กลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่า การตลาด และการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรระดับจังหวัด เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ

โดยการดำเนินงานจะประกอบด้วย ยกระดับต่าง ๆ ได้แก่ การคัดเลือกสำรวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสม ทั้งเชิงโครงสร้างและรายสินค้า อย่างน้อยจังหวัดละ 1 พื้นที่ โดยมีการสำรวจครัวเรือนเกษตรกร และจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย แล้วจัดทำเวทีประชาคม ขึ้นเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน และสรุปแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ทั้งในด้านแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน อันจะเป็นผลดีต่อการนำไปปฏิบัติในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้มีการสื่อสารการปฏิบัติงานตามแผนงานบูรณาการในทุกระดับ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมีการติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ทั้งนี้ ในปี 2553 กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการในพื้นที่นำร่อง เขต 3 ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ และ เขต 9 ได้แก่ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด เพื่อศึกษาทิศทางและผลการดำเนินงานที่จะนำไปสู่การพัฒนาโครงการที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่อื่นทั่วประเทศต่อไป

สำหรับการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ดำเนินงาน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) พื้นที่งานก่อสร้างท่อระบายปากคลองส่งน้ำ กม.6+000 หมู่ 5,6 ตำบลเมืองเก่า, หมู่ 6 ตำบลท่าถ่าน หมู่ 10, 11 ตำบลหนองแขน อำเภอนมสารคาม จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์รวม 2,000 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่นา 1,800 ไร่ พื้นที่บ่อเลี้ยงปลา 200 ไร่ จำนวนเกษตรกรได้รับประโยชน์ 93 ครัวเรือน และ 2) พื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำคลองสี่ัค ตำบลท่าตะเกียบ อำเภوتاตะเกียบ จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์ 3,100 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่นา 1,200 ไร่ บ่อเลี้ยงปลา 200 ไร่ ยางพารา 500 ไร่ ยูคาลิปตัส 400 ไร่ มันสำปะหลัง 300 ไร่ ไม้ผล 300 ไร่ และอื่นๆ อีก 200 ไร่ จำนวนเกษตรกรได้รับประโยชน์ 154 ครัวเรือน ซึ่งพื้นที่ทั้ง 2 แห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ เป็นแหล่งผลิตข้าวพันธุ์ดีของจังหวัด จึงส่งเสริมการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง

ส่วนการดำเนินโครงการฯ ของ จังหวัดระยอง ได้ดำเนินงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองท่ากะสาว-บ้านห้วยมะเฟือง ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 3 ตำบลบ้านแลง อำเภอมือง จำนวน 76 ครัวเรือน และหมู่ที่ 1, 2 ตำบลตะพง อำเภอมือง จำนวน 162 ครัวเรือน รวมจำนวนเกษตรกรเป้าหมายทั้งสิ้น 238 ครัวเรือน ซึ่งเป็นแหล่งปลูกไม้ผล อาทิ ทูเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ และยางพารา และในพื้นที่มีแหล่งน้ำบ้างไม่มากนัก เป็นลำคลองเล็กๆ ที่ไหลจากภูเขา และแหล่งน้ำตามสวน ซึ่งมักขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งทำให้ผลผลิตเสียหาย ทั้งนี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความสนใจ มีการรวมตัวเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำอย่างเข้มแข็ง และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมทั้งจะเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งหากดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับภาคการเกษตรของประเทศแล้ว จะทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ดีขึ้นด้วย